



Smile Board ทางเลือกใหม่ของคนรักธรรมชาติ

เป็นที่ทราบกันดีว่า ไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติที่ถูกนำมาแปรรูปเพื่อใช้ในการตกแต่งและก่อสร้างอย่างยาวนานหลายร้อยปี ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศ รวมทั้งมีสี สัน ลวดลายและผิวสัมผัสอันเป็นธรรมชาติ ไม้จึงเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอด แต่ผลลัพธ์ที่ตามมาคือปัญหาเรื่องพื้นที่ป่าไม้ที่นับวันจะเหลือน้อยลงไปทุกที



แต่ในปัจจุบัน ปัญหานี้ดูเหมือนจะบรรเทา ลงไป เพราะมีวัสดุทดแทนไม้เข้ามา มีบทบาท ในการตกแต่งและก่อสร้างมากขึ้นเรื่อยๆ หนึ่งในนั้น คือ แผ่นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูง Smile Board ซึ่งเป็นแผ่นไม้แปรรูปสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง งานตกแต่ง ต่อเติมทุกประเภท ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นงานพื้น ผนัง ฝ้า เพดาน ฝ้าระแนง แผ่นรองใต้หลังคาและอื่นๆ อีกมากมาย

ด้วยประสบการณ์ที่คร่ำหวอดในวงการอุตสาหกรรมผู้ผลิตวัสดุแผ่นจากไม้มากกว่า 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 ที่เริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตวีเนียร์ ไม้อัดและไม้บาง แล้วจึงสร้างโรงงานขึ้นบนพื้นที่กว่า 15 ไร่ในปี พ.ศ.2529 จากนั้นจึงตั้งโรงงานผลิตแผ่น ปราร์ติเกิลบอร์ด (Particleboard) โดยขยายพื้นที่เพิ่มเป็น 30 ไร่ในปี พ.ศ.2538 เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงได้ ย้ายโรงงานไปสู่จังหวัดเพชรบุรีบนพื้นที่กว่า 400 ไร่ จนกลายเป็นบริษัทผู้ผลิตทแผ่น ปราร์ติเกิลบอร์ดขนาดใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทยในปีพ.ศ.2547

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ อย่าง ต่อเนื่อง จึงได้จัดตั้งบริษัทพานอล เวิลด์ จำกัดขึ้นในปี พ.ศ.2549 โดยได้มีการนำ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตแผ่นวัสดุ จากไม้ที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตแผ่นไม้อัด ซีเมนต์ความหนาแน่นสูง ภายใต้แบรนด์ Smile Board ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 300 ล้านบาทและมีกำลังการผลิตสูงถึง 60,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

จวบจนกระทั่งในปัจจุบัน โรงงานผลิตแผ่น ไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูง Smile Board ซึ่งใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่ทันสมัย และมีคุณภาพ พร้อมด้วยประสบการณ์ ที่เชี่ยวชาญ จึงทำให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคได้ถึง 200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ไม่ว่าจะเป็ในประเทศ



และต่างประเทศทั่วโลก อาทิ จีน เวียดนาม ฮองกง สิงคโปร์ อังกฤษ สกอตแลนด์ ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์และอิหร่าน จนทำให้ บริษัท พานอล เวิลด์ จำกัด เป็นผู้ผลิต แผ่นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูงที่มี ขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย



Wood Cement Bonded Particleboard
Your Idea Your Style

